

Chào các em sinh viên và học sinh thân mến!

Trước tiên, nếu các em đã là sinh viên của Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, thầy muốn các em hãy tự hào về khoa!

Các em đang học một chương trình đào tạo có lịch sử hơn 30 năm hình thành và phát triển; một chương trình đã được xây dựng bởi nhiều thế hệ giảng viên giàu tâm huyết, tài năng của khoa. Hiện tại, hơn 90% giảng viên của khoa có bằng Tiến sĩ, và phần lớn đã được đào tạo ở các nước có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến như Hoa Kỳ, Anh, Hà Lan, Đức, Pháp, Áo, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc...

Các em đang học một chương trình đào tạo đã được chứng nhận bởi tổ chức kiểm định quốc tế AUN-QA, và cho đến hiện tại, đây vẫn là chương trình đào tạo được đánh giá với số điểm cao nhất trong các chương trình truyền thống của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Và chính vì thế, thầy mong muốn các thế hệ sinh viên của khoa hãy say học tập, say mê nghiên cứu khoa học. Tri thức, sự đam mê sáng tạo và ý thức phục vụ cộng đồng chính là những viên gạch nền móng, là cơ sở vững chắc cho sự thành công của các em sau này.

Thầy mong muốn các em tự tin hơn trong giao tiếp, tự tin trình bày những ý kiến cá nhân trong lớp học. Tự tin là tấm áo đẹp nhất mà một người trưởng thành phải khoác lên mình. Và khi đó, các em mới có thể khẳng khái đứng lên bảo vệ và làm những điều các em cho là đúng; bảo vệ sự thật, lẽ phải và công lý của cuộc đời. Làm điều đúng thì chẳng bao giờ sai cả!

Thầy cũng mong muốn các thế hệ sinh viên của khoa phải trung thực trong học tập, thà bị điểm thấp còn hơn gian lận trong thi cử. Và khi đó, các em mới tận hưởng được niềm vui của sự thành công do chính công sức của mình tạo lập.

Cùng với việc học tập, các em phải rèn luyện thể chất. “Một trí tuệ minh mẫn chỉ có trong một cơ thể cường tráng”; và để có một cơ thể khỏe mạnh, thì nhất thiết phải tham gia các hoạt động thể dục thể thao.

Bên cạnh đó, các em phải dành thời gian tham gia các phong trào sinh viên, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Thầy và các giảng viên của Khoa Điện tử - Viễn thông luôn ở bên cạnh các em. Và cùng nhau, chúng ta sẽ đi xa hơn trên con đường chinh phục tri thức. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng nên một môi trường học tập đầy hứng khởi, năng động và sáng tạo.

Nếu các em còn đang là học sinh, và đang còn cân nhắc về con đường tương lai của bản thân thì Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng là một lựa chọn tốt. Các thầy cô, các sinh viên của khoa sẽ đồng hành với các em trong khoảng thời gian tươi đẹp và đáng nhớ này.

Thầy chúc và hy vọng các em sẽ có một thời thanh xuân nhiều ý nghĩa với Khoa Điện tử - Viễn thông.

Trưởng khoa.

TS. Ngô Minh Trí